

*"Nơi các anh ngã xuống*

*Máu đã thấm san hô*

*Anh linh hòa sóng biển*

*Cứ tỏa hương từng giờ"*

*(Thơ Trần Mai Hương)*

Đất nước Việt Nam tươi đẹp, hoà bình, phát triển và thịnh vượng như ngày nay là nhờ sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến máu xương hoặc một phần cơ thể của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát khỏi ách ngoại xâm, giành và giữ vững độc lập, tự do cho Tổ quốc, đưa cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hàng năm, cứ đến dịp 27/7, nhân dân cả nước lại tưởng nhớ về những người lính đã đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Chúng ta luôn trân trọng, biết ơn, tưởng nhớ những chiến sĩ đã khuất, đã bị thương trong cuộc chiến bằng lòng tri ân và sự kính trọng lớn lao.

Nhân dịp này, trường Tiểu học Giang Biên cũng có nhiều hoạt động tri ân thể hiện đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người có công với cách mạng. Vào ngày 26/7 đại diện nhà trường đã tới thăm hỏi các gia đình giáo viên có người từng tham gia hoạt động cách mạng. Sáng ngày 27/7 tất cả các đoàn viên trong chi đoàn cùng Ban giám hiệu nhà trường đã tới đài tưởng niệm phùng Giang Biên để dâng hoa, thắp hương. Buổi chiều cùng ngày, dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, tất cả các giáo viên, nhân viên trong trường đã tự nguyện tham gia làm cơm, sắm lễ bày biện hương hoa, trà quả dâng lên mời các vị anh hùng liệt sĩ.

Mỗi nén hương, mỗi ngọn nến thể hiện tấm lòng thành kính, sự biết ơn vô bờ bến của tập thể giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Giang Biên với công lao to lớn của những người đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau đây là hình ảnh của một số hoạt động tri ân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 của trường Tiểu học Giang Biên.



Các đoàn viên cùng Ban giáo hiệu dâng hoa, thắp hương tại đài tưởng niệm.





Lễ cúng vong linh các liệt sĩ phường Giang Biên trong các cuộc kháng chiến.